



دفتر مقام معظم رهبری

www.ica.ir

## ความศรัทธา และเอกภาพแห่งกาสิมะห์ - 13 /Aug/ 2013

คณะทูตานุทูตแห่งประเทศไทยและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งในการพบปะครั้งนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงเหตุการณ์และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในบางประเทศอิสลาม อันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดวางโดยชาตีมหาอำนาจ ซึ่งมีเพียงแต่ ความศรัทธา และเอกภาพแห่งกาสิมะห์ เท่านั้น อันเป็นสองปัจจัยหลักแห่งการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชาติในการเผชิญหน้ากับแผนการของศัตรู พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ด้วยกับความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลและด้วยจิตวิญญาณแห่งอิमानความศรัทธาและความเป็นเอกภาพอันหนึ่งเดียวของประชาชาติอิหร่านนั้น ดอกธนูอาญาพิษของบรรดาศัตรูไม่อาจสร้างบาดแผลและผลกระทบใดๆต่อประชาชาติอิหร่านแม้แต่น้อยนิด และด้วยความเชื่อมั่นและเจตนาที่เด็ดอันทันทีของพระองค์ ทำให้ความเจริญก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของอิหร่านที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น ได้กลายเป็นชาติ(อาตมัน)หนึ่งของการเคลื่อนไหวประชาชาติอิหร่าน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในวาระวันตรุษอีดิลฟิฏร์แด่ประชาชาติอิหร่าน หนึ่งเดือนเต็มแห่งการถือศีลอดและการประกอบอิบาดะห์จากทุกภาคส่วนของประชาชนอิหร่าน และการมีจิตวิญญาณแห่งการตระวัชชุลและการศรัทธาภายในประเทศนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งการลงมาและการดึงดูดความพึงพระทัยจากพระผู้อภิบาล พร้อมกับกล่าวเสริมว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณะผู้บริหารและกลุ่มสมาชิกที่มีความสดในการแบกรับภาระหน้าที่อันใหม่ในการบริหารประเทศ จมูกม้วน มีความตั้งใจและมีเจตนาที่แน่วแน่อย่างแท้จริง ในช่วงระยะเวลาอันยาวไกลของการแบกรับภาระหน้าที่บริหารประเทศนั้น การศรัทธา การตระวัชชุล และการมอบความไว้วางใจต่อพระองค์คืออาวุธที่ดีที่สุดในการนี้

ท่านผู้นำได้กล่าวเสริมว่า คณะผู้บริหารชั้นแนวหน้า ภาระหน้าที่ที่หนักอึ้ง พันธะกิจที่สำคัญและสละสลวยทั่วไปของประชาชนนั้น เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาลนั้นจะสามารถเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดในการปฏิบัติภารกิจและทุกๆอุปสรรคปัญหาห้อมล้อมทางแก้ไขอย่างแน่นอน

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การได้มาซึ่งทางนำ ความโปรดปรานจากพระผู้อภิบาล และความหวังในความช่วยเหลือของพระองค์นั้นคือการเข้าสู่สนามด้วยความพยายามอย่างจริงจังและสูงสุดความสามารถ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ความซื่อสัตย์ และการไม่ยอมทำงานนั้นไม่อาจที่จะหวังในความเมตตาจากพระผู้อภิบาลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการไต่ตรง บริหาร ผลิตกำลังทางเรือสร้างสรีระ และสวัสดิการแห่งพลังอำนาจของมนุษย์ที่มีอยู่นำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างเต็มที่

ท่านผู้นำสูงสุด ชี้ถึง บุคคลจำนวนหนึ่งในประเทศที่ผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆแห่งการปฏิวัติอิสลามและด้วยอาศัยความซื่อสัตย์หรือมีความอ่อนแอในด้านเจตนาธรรมณ์ที่ไม่ดียังพันธะสัญญาของพระองค์ ทำให้เขาต้องสิ้นหวังและหมดหวัง พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ความช่วยเหลือจากพระองค์ทรงบังเกิดขึ้นเหนือพี่น้องชาวอิหร่านนับครั้งไม่ถ้วน และในวันนี้ประชาชาติและประเทศชาติอิหร่านนั้น มีความคู่ควรที่เหมาะสมยิ่งในการได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ยิ่งกว่ายุคสมัยก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไป

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่า สาธารณรัฐอิสลามนับวันยังมีการความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันและในอนาคตก็จะเป็นเช่นนั้น เพราะความเจริญก้าวหน้าได้กลายเป็นอาตมันของการเคลื่อนไหวของประชาชาติอิหร่านไปเสียแล้ว

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ได้ชี้ถึงอุปสรรคปัญหาครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้น ในบางประเทศอิสลาม เขตภูมิภาคเอเชียตะวันตก และแอฟริกาเหนือ พร้อมกับกล่าวย่ำว่า อุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการแพร่เชื้อและถูกกำหนดและถูกยึดเหนี่ยวให้เกิดขึ้นจากเหล่ามหาอำนาจ ซึ่งแนวทางในการแก้ไขและเยียวยา และรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาและความแตกแยกที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชาติของตนเองที่ต้องอาศัยวิญญูญาณของปัญญาชนและการชี้นำของบรรดาผู้นำ และพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของตนเอง ด้วยการหยุดยั้งและสกัดกั้นการแทรกแซงจากชาตีมหาอำนาจผู้ล่าอาณานิคม และในการแพร่เชื้อแห่งการกลับกลอก และความหน้าไหว้หลังหลอกให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชน

ท่านผู้นำสูงสุดได้กล่าวชี้ถึง การไม่สัมฤทธิ์ผลในแผนการของศัตรูและชาตีมหาอำนาจในการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชาติอิหร่าน พร้อมกับกล่าวย่ำว่า ในอิหร่าน มีมัสยิด ชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆซึ่งได้อาศัยอยู่กันอย่างสันติ อาศัยอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกัน และทุกกลุ่มการเมืองก็มีความร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพในทุกการเคลื่อนไหว และแผนการในการสร้างความแตกแยกในมัสยิด เผ่าพันธุ์ และการเมืองนั้นต้องประสบกับความล้มเหลวและไร้ผลอย่างสิ้นเชิง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับจิตวิญญาณแห่งความศรัทธา ความเป็นเอกภาพ ความเป็นน้ำหนึ่งเดียงกันของประชาชาติอิหร่าน



ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า “ความศรัทธายังพระองค์” และ “ความเป็นเอกภาพแห่งกาลิมะห์” คือสองปัจจัยหลักในการผลิตอำนาจแห่งมุกอวิมัด และการยืนยันอย่างมั่นคงของประชาชาติในการเผชิญหน้ากับดอกธนูที่อาบยาพิษแห่งความแตกแยก พร้อมกับกล่าวถึงบรรดาคณะผู้บริหารประเทศ— ปัญญาชนทางการเมือง และนักวิชาการแห่งศาสนา ว่า จงมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามอย่างสุดความสามารถด้วยการเสริมสร้างและพึ่งพาอาศัย “ความศรัทธา” “ความเป็นปึกแผ่นของประชาชาติ” และช่างเป็นสิ่งที่ยิ่งหากบรรดานักการเมืองและนักกิจกรรมวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นสองเท่าตัวเพื่อขจัดและคลี่คลายอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม จะกล่าวปราศรัยนั้น ท่าน ฮุจญตุลอิสลาม วาลมุสลีมิน ดร. เซล ฮะซัน โรฮานีย์ ประธานาธิบดีคนใหม่ ขึ้นกล่าวบรรยายพร้อมกับแสดงความยินดีเนื่องในวันตรุษอีดีลฟิฎร์ ว่า อีดีฟิฎร์เป็นวันอีดแห่งการยืนยันหยัด มั่นคง วันแห่งการขัดเกลาจิตวิญญาณ พร้อมกับกล่าวขอบคุณแด่พี่น้องประชาชาติอิหร่านที่รักษาเกียรติของเดือนรอมฎอนอย่างแท้จริง